

ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ YÊN  
THÀNH ỦY TUY HÒA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  
Tuy Hòa, ngày 27 tháng 9 năm 2022

Số 2128<sup>\*</sup> -CV/TU

Tăng cường công tác chỉ đạo  
phát triển người tham gia BHXH, BHYT

Kính gửi: - UBND, UBMTTQVN thành phố,  
- Các Ban Đảng, Văn phòng Thành ủy,  
- Các phòng, ban, hội, đoàn thể thành phố,  
- Các TCCSĐ trực thuộc Thành ủy.

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo ổn định chính trị, kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Thời gian qua, việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố đã được cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, đoàn thể quan tâm chỉ đạo, cụ thể hóa để triển khai thực hiện phù hợp với địa phương, đạt nhiều kết quả, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân tham gia; lan tỏa sâu rộng giá trị nhân văn, tính ưu việt của chính sách BHXH, BHYT, góp phần tạo niềm tin về chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta với Nhân dân.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đời sống Nhân dân gặp khó khăn, doanh nghiệp hồi phục chậm nên số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố chưa đạt tỷ lệ đề ra, nhất là người tham gia BHXH tự nguyện; việc áp dụng quy định về chuẩn hộ nghèo nông thôn theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, tăng mức đóng tối thiểu người tham gia BHXH tự nguyện nên số đông người trên địa bàn Thành phố tham gia mức đóng này không đủ kinh phí để tiếp tục tham gia, dẫn đến đối tượng BHXH tự nguyện giảm với số lượng lớn, và hiện rất khó khăn để phát triển mới. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm, thiếu quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT. Đến tháng 8/2022, số người tham gia BHXH của thành phố Tuy Hòa là 21.658 người (trong đó có 2.869 người tham gia BHXH tự nguyện), đạt 27,6% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia BHYT là 137.091, đạt tỷ lệ bao phủ 87,5% dân số.

Để thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra và các chỉ đạo của Tỉnh; Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung chỉ đạo tại Công văn số 148-CV/TU ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Xác định công tác BHXH, BHYT là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, do cấp ủy trực tiếp lãnh đạo, chính quyền, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT thành phố và các phường xã điều hành, do đó phải có sự thống nhất về mặt nhận thức, sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của người dân và trách nhiệm của người đứng đầu để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân bằng các hoạt động cụ thể. Đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được phân công phụ trách công tác BHXH, BHYT trên địa bàn; phân công đảng viên ở chi bộ khu phố, thôn tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Động viên, khuyến khích đảng viên tham gia BHXH tự nguyện khi không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; vận động người thân, người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu đi đầu vận động người thân, người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT. Xây dựng phong trào “toàn dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện” và “toàn dân tham gia BHYT”, xây dựng các khu dân cư bao phủ BHXH, BHYT gắn liền với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, Phường Văn minh đô thị.

3. UBND thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT để cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của chính sách BHXH, BHYT đối với nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố.

Vận động người dân tham gia BHXH, BHYT đảm bảo thực chất, hiệu quả, nhanh và bền vững; nâng tỷ lệ bao phủ BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Có phương án xem xét cân đối ngân sách hỗ trợ phần còn lại cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, đảm bảo người cận nghèo trên địa bàn Thành phố được hỗ trợ 100% kinh phí tham gia BHYT. Xem xét, giao chỉ tiêu phần đầu cụ thể cho từng địa phương để phân đầu và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

4. Đảng ủy các phường, xã tăng cường chỉ đạo thực hiện các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao về số người tham gia BHXH, BHYT năm 2022 và những năm tiếp theo, gắn chỉ tiêu số người tham gia BHXH, BHYT với mức độ hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, người đứng đầu.

5. Các Chi, Đảng bộ trường học tăng cường chỉ đạo tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT đảm bảo đạt 100% học sinh, sinh viên có thẻ BHYT.

6. Nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách về BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn và BHXH tỉnh; xây dựng và vận hành có hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin liên quan đến người dân, giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- BHXH tỉnh,
- Các đ/c UV BTV Thành ủy,
- Như kính gửi,
- Lưu VPTU.



Nguyễn Văn Thường

